

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

BRIOZCAL®

Bổ sung Canxi và Vitamin D3

BRIOZCAL là thuốc bổ sung Canxi với hàm lượng 500mg kết hợp với vitamin D3 trong một viên nén, là công thức thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển của xương và mô. Hấp thụ đầy đủ canxi cho cơ thể sẽ giúp giảm nguy cơ bị bệnh loãng xương.

Dạng trình bày: Hộp 30 viên, chia làm 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén

Mỗi viên nén bao film chứa: Canxi Carbonat 1250mg (tương đương 500mg Canxi nguyên tố)
Vitamin D3 125 I.U.

Chỉ định:

BRIOZCAL chứa Canxi, yếu tố cơ bản cấu thành nên xương và Vitamin D3 có tính chất hỗ trợ sự hấp thụ canxi vào cơ thể, dùng để:

- Phòng và điều trị bệnh loãng xương ở phụ nữ, người có tuổi, người hút thuốc lá, nghiện rượu và các đối tượng có nguy cơ cao khác như: dùng corticoid kéo dài, sau chấn thương hoặc thời gian dài nằm bất động
- Điều trị các bệnh còi xương, nhuyễn xương, tiêu xương cấp và mãn.
- Bổ sung canxi, Vitamin D hàng ngày giúp hỗ trợ sự tăng trưởng hệ xương, răng của trẻ em, thanh thiếu niên, tuổi dậy thì
- Bổ sung canxi cho phụ nữ có thai, cho con bú để đáp ứng nhu cầu canxi tăng cao trong thời kỳ này, phòng ngừa các biến chứng do thiếu Canxi cấp và mãn
- Đáp ứng nhu cầu bổ sung Canxi trong các trường hợp thiếu hụt do ăn kiêng, điều trị gãy xương, các bệnh tật khác(bệnh mất, dị ứng, bệnh đường ruột lâu ngày...)

Cách dùng: Người lớn hoặc trẻ em tùy theo nhu cầu cung cấp Canxi hàng ngày

Uống 1 - 2 viên mỗi ngày với 1 ly nước, uống sau khi ăn hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, hội chứng tăng Canxi huyết, tăng Canxi niệu, sỏi Canxi. Trong trường hợp nghi ngờ, hãy hỏi ý kiến Thầy thuốc của bạn

Thận trọng: Vitamin chỉ có thể trợ giúp khi không đủ chất dinh dưỡng. Cần kiểm tra thải trừ canxi ở các bệnh nhân tăng canxi niệu nhẹ hay suy thận mãn hoặc có tạo sỏi thận. Nếu cần thiết phải giảm liều hoặc ngừng dùng thuốc.

Dùng cho các đối tượng đặc biệt:

Phụ nữ có thai và cho con bú: Không gây hại khi dùng đúng liều khuyến cáo.

Bệnh nhân suy gan, người cao tuổi: Không cần phải điều chỉnh liều.

Bệnh nhân suy thận: Không cần phải điều chỉnh liều, nhưng cần kiểm tra thải trừ canxi ở các bệnh nhân tăng canxi niệu nhẹ hay suy thận mãn hoặc có tạo sỏi thận.

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

Tương tác thuốc: Những thuốc sau đây ức chế thải trừ canxi qua thận: các thiazid, clopamid, ciprofloxacin, chlorthalidon, thuốc chống co giật

Canxi làm giảm hấp thu demeclocyclin, doxycyclin, metacyclin, minocyclin, oxytetracyclin, tetracyclin, enoxacin, fleroxacin, levofloxacin, lomefloxacin, norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, sắt, kẽm, và những chất khoáng thiết yếu khác

Canxi làm tăng độc tính đối với tim của các glycosid digitalis vì tăng nồng độ canxi huyết sẽ làm tăng tác dụng ức chế $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$ của glycosid tim

Glucocorticoid, phenytoin làm giảm hấp thu canxi qua đường tiêu hóa. Chế độ ăn có phytat, oxalat làm giảm hấp thu canxi vì tạo thành những phức hợp khó hấp thu

Phosphat, calcitonin, natri sulfat, furosemid, magnesi, cholestyramin, estrogen, một số thuốc chống co giật cũng làm giảm canxi huyết

Thuốc lợi niệu thiazid, trái lại làm tăng nồng độ canxi huyết

Tác dụng ngoại ý: Có thể gặp một số triệu chứng như: táo bón, ra mồ hôi, mặt đỏ bừng và huyết áp thấp

Quá liều: Dùng liều quá cao có thể dẫn đến tăng canxi huyết, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận. Để điều trị, cần bù nước bằng cách uống hoặc truyền dịch, có thể dùng các thuốc lợi tiểu để tăng thải trừ canxi nhưng không được dùng thuốc lợi tiểu nhóm thiazid vì chúng tăng tái hấp thu canxi ở thận. Ngoài ra có thể dùng các thuốc như calcitonin, bisphosphonate và plicamycin nếu các biện pháp trên không có hiệu quả.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Bảo quản thuốc ở dưới 30°C. Không dùng nếu vỉ thuốc đã bị rách.

Đề ngoài tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Thông báo cho bác sĩ bất kỳ tác dụng ngoại ý nào trong quá trình sử dụng.

Công ty sản xuất:

Lipa Pharmaceuticals Pty. Ltd.

21 Reagh's Farm Road, Minto, NSW 2566, Australia

Công ty đăng ký và chủ quyền tại Australia:

Bridge Healthcare Pty. Ltd.

Suite 1.06, 10 Edgeworth David Ave.

Hornsby, NSW 2077, Australia

AUST L: 100792

VN-12270-11

Sản xuất tại Australia

BHCBR-L/3

